

'เจียงฮายเกมส์' แอวกีฬา-ศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงาม



"เจียงฮายเกมส์" การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 2561 ทนนี้จังหวัดเชียงรายรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นอีกครั้งที่ได้รับเกียรตินี้

นับตั้งแต่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งแรกในครั้งที่ 18 เมื่อปี 2528 นั้นมานานโขกว่า 34 ปีเลยทีเดียว

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเชียงรายจะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะนักกีฬาจากทั่วประเทศ ซึ่งกีฬาแห่งชาติหนนี้มีนักกีฬายชายและหญิงร่วมแข่งขันมากถึง 12,847 คน รวมกับเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามแล้วมากถึง 16,236 คน

กล่าวได้ว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ "เจียงฮายเกมส์" จัดการแข่งขัน

45 ชนิดกีฬา จาก 5 ภาค 77 จังหวัด ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้จังหวัดเชียงรายทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อเนรมิต

เกมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของชาติให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด โดยเป็นงบประมาณของจังหวัด 64 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนจากการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ, หน่วยงานต่าง ๆ

ในจังหวัด และจากลทธิประโยชน์

ชาวเชียงรายนับว่าตื่นตัวกับกีฬาแห่งชาติค่อนข้างมากทีเดียว ยิ่งได้ "ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" ศิลปินแห่งชาติเป็นหัวเรือใหญ่ ยิ่ง

ทำให้ "เจียงฮายเกมส์" เป็นเกมกีฬาที่น่าสนใจ และนำไปแล้วเมืองเชียงราย

ช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วย

ขณะเดียวกันทั้งพ่อแม่เมืองเชียงราย นายประจัญ ปรชัยกุล และ อาจารย์เฉลิมชัย

โฆษิตพิพัฒน์ ประกาศแล้วว่า "เจียงฮายเกมส์" จะต้องแตกต่างจากกีฬาแห่งชาติครั้งก่อน ๆ ที่

ตั้งแต่การจัดการแข่งขันจะต้องดีเยี่ยม การตัดสินจะต้องยุติธรรม และทุกคนต้องประทับใจที่สุดสมกับที่รอคอยมานาน

ที่สำคัญในฐานะที่จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินมากที่สุด และเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนา

จึงจะใช้ "จุดแข็ง" ตรงนี้ กระตุ้นโปรโมตการท่องเที่ยวของจังหวัดไปด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเยอะมาก

จะงดงามยิ่งใหญ่นานาชาติต้องรอชมในพิธีเปิดการแข่งขัน ที่ครั้งนี้ท่านศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย การ์ตูนว่า ประทับใจแน่นอน กล่าวว่าการครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนระบบวิธีคิดใหม่ทั้งหมด พิธีเปิด "เจียงฮายเกมส์" จะถูกเนรมิตอย่างยิ่งใหญ่อลังการและแปลกใหม่ ไม่เหมือนจังหวัดใด ๆ มาก่อน

มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจากความตื่นตัวของพี่น้องชาวเชียงราย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมพิธีเปิดนับหมื่นคนเลยทีเดียว แต่เนื่องด้วยความจุของสนามมีขีดจำกัด ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิด เพื่อให้ทุกคนได้เห็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อย่างทั่วถึง

ได้มีการเตรียมจอแอลอีดีขนาดใหญ่ติดตั้งไว้โดยรอบสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดสดพิธีเปิดให้ทุกคนได้ชมอย่างทั่วถึง

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ หัวเรือใหญ่บอกอีกว่า นอกเหนือจากการเปลี่ยนแนวคิดการจัดกีฬาแห่งชาติใหม่ทั้งหมดแล้ว ในส่วนของแท่นรับรางวัลยังได้มีการออกแบบใหม่ให้สวยงามแทนแบบเดิม ๆ ที่เราเห็นมาตั้งแต่ยุครุ่นคุณปู่

รวมถึง "เหรียญรางวัล" ที่จะมอบให้กับนักกีฬา ก็ได้มีการออกแบบจัดสร้างอย่างสวยงาม ทั้งนี้เพื่อให้สมศักดิ์ศรี เป็นเกียรติแก่นักกีฬานั้นเอง นอกจากนี้เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ ออกแบบอย่างสวยงามควรค่าแก่การสะสมเช่นกัน

"เจียงฮายเกมส์" จะมีขึ้น 18-28 พ.ย. นี้ ภายใต้คำขวัญ "มิตรภาพและความภาคภูมิใจ" และมี "แมงสึหู่ห้าตา" สัตว์ในตำนานของเชียงราย ชื่อว่า "คำสุข" เป็นมัสคอตประจำการแข่งขัน

โดยชิงชัย 45 ชนิดกีฬา แบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์

ที่ 1 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย, ศูนย์ที่ 3 สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ศูนย์ที่ 4 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ศูนย์ที่ 5 สนามกีฬาสังกัดสถานศึกษาและภาคเอกชน และศูนย์ที่ 6 สนามกีฬานอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี 2 จังหวัดที่สนับสนุนการจัดแข่งขัน ได้แก่ จ.พะเยา จัดแข่งขันจักรยานดาวนฮิล และจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์, จ.เชียงใหม่ จัดแข่งขันจักรยานประเภทลู่อะโรวัลล์

ครั้งนี้เจ้าภาพเรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียด ซึ่งจากที่ทุก ๆ ฝ่ายตั้งแต่พ่อแม่เมืองไปจนถึงลูกบ้าน และหน่วยงานต่างๆ เชื่อว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จะประสบความสำเร็จ ประทับใจผู้ไปเยือน

และอยากเห็นกีฬาแห่งชาติครั้งนี้เป็น "โมเดลต้นแบบ" การเป็นเจ้าภาพสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

และ ณ เวลานั้นเจ้าภาพก็ยืนยันแล้วว่าพร้อมที่สุดใน 3 โลก

เชียงรายเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนา และแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามอันดับต้นๆ ของประเทศมากมาย ทนวันนี้ไปแล้วจริงๆ

ลอร์ดดาหวาน